

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Thông báo kết luận tại hội nghị đối thoại định kỳ của Quận, phường năm 2020

Thực hiện Công văn số 32-CV/BDV ngày 22/9/2021 của Ban Dân vận Quận ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận tại các hội nghị đối thoại của Quận, phường năm 2020.

Đảng ủy phường Ngọc Thụy báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 75-TB/QU ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy “*Thông báo kết luận Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trên địa bàn Quận năm 2020*” và kết quả thực hiện cuộc đối thoại định kỳ của Phường năm 2020 cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện Thông báo số 75-TB/QU ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi nhận được Thông báo kết luận số 75-TB/QU ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy “*Thông báo kết luận Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trên địa bàn Quận năm 2020*”, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các ngành xây dựng Đảng, UBND, MTTQ, các đoàn thể phường căn cứ các nội dung trong thông báo liên quan đến phường xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá tiến độ triển khai thực hiện gắn vào các hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường, hội nghị giao ban hàng tháng của Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể phường, Bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố.

2. Kết quả thực hiện các nội dung

2.1. Công tác quản lý đất đai, GPMB

Công tác quản lý đất đai:

- Đảng ủy Đã ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề số 38 – NQ/ ĐU ngày 25/2/2021 về lãnh đạo công tác quản lý đất công đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn phường năm 2021. BTV đảng ủy làm việc với cấp ủy 3 TDP ngoài bãi trong đó có nội dung quản lý đất đai. UBND phường đã xây dựng kế hoạch số 82/KH- UBND ngày 2/3/2021 về quản lý đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn phường năm 2021. UBND phường đã xây dựng kế hoạch số 140/KH- UBND ngày 14/7/2021 tổ chức thống kê rà soát tình trạng ăn ở, tình trạng sử dụng đất tại khu vực bãi Giữa, bãi Bồi sông Hồng, sông Đuống trên địa bàn phường.

- Duy trì kiểm tra hiện trường tuần/lần của lãnh đạo ĐU – UBND. Thành lập tổ công tác phản ứng nhanh, kiểm tra thường xuyên phát hiện và xử lý tại chỗ, tháo

dỡ 37 trường hợp vi phạm lắp dựng, xây dựng công trình trên đất công, đất nông nghiệp khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông. Khảo sát vị trí lắp đặt 3 camera an ninh khu vực vùng bãi Bắc Cầu. Chôn 6 vị trí cột bê tông ngăn chặn phương tiện di chuyển ra các ngõ khu vực bãi bồi, bờ sông tổ 10, tổ 34, 36, 38 nhằm hạn chế các vi phạm về TTXD, đổ phế thải tại khu vực bãi bồi ven sông Hồng và bờ Sông Đuống. Ban thường vụ Đảng ủy đã giao Công An Phường chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp vi phạm đổ phế thải phải khắc phục thu dọn trả lại hiện trạng ban đầu xong mới xử phạt và trao giả phương tiện vi phạm. UBND đã cắm các biển cảnh báo để người dân biết về các hành vi bị cấm thực hiện tại khu vực đất bãi bồi, bãi giữa.

- *Công tác giải phóng mặt bằng*: Triển khai GPMB 07 dự án, kết quả đạt được như sau: Đất ở xác nhận nguồn gốc đất đối với 19 hộ gia đình cá nhân, tổ chức bốc thăm ô đất TĐC 34 hộ, công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ đối với 88 hộ, công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ: 32 hộ, phối hợp tổ chức chi trả tiền đối với 18 hộ, tiếp nhận mặt bằng thực hiện dự án 14 hộ. Đất cơ quan tổ chức: đã tiếp nhận mặt bằng đối với Dầu tợ tầm. Đất thuê thầu: khu sinh thái Bảo Sơn đã nhận tiền và bàn giao toàn bộ mặt bằng, khu hồ câu Chiều bình đã bàn giao MB dự án A4/NO2; khu Xuân Quế, Long Thành UBND quận đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Tổng kinh phí chi trả đền bù hỗ trợ GPMB 9 tháng đầu năm là khoảng 19 tỷ đồng. Phối hợp Ban Quản lý dự án Quận và các cơ quan chức năng tổ chức vận động 01 hộ tự nguyện bàn giao mặt bằng và tổ chức cưỡng chế bàn giao mặt bằng với 01 hộ tại khu Đầm Nấm, tổ 17 để thực hiện dự án tái định cư A4 – N01.

2.2. Tình hình ANTT, công tác quản lý nhà chung cư

- *An ninh trật tự*: Chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giữ vững ANTT trên địa bàn, không để phát sinh, đột biến, bất ngờ. Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường trong các dịp nghỉ Lễ, Tết và trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tổ chức cấp căn cước công dân cho các trường hợp thường trú và tạm trú đảm bảo chỉ tiêu. Phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt việc rà soát người nhập cảnh, người từ vùng dịch đến, người từ vùng dịch về để yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và cử lực lượng tham gia kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trực chốt các điểm công cộng, trực điểm phong tỏa thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường cơ bản ổn định.

- *Công tác quản lý nhà chung cư*: Đã chỉ đạo UBND phường ban hành 01 Kế hoạch về quản lý nhà chung cư và công tác phòng cháy chữa cháy các nhà chung cư trên địa bàn phường. Tiếp tục hướng dẫn Ban quản trị các tòa nhà chung cư trên địa bàn làm tốt công tác phòng dịch Covid-19, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Tổng số chung cư trên địa bàn phường có 03 Nhà chung cư lớn (Gồm chung cư: HVHC, C17- Bộ công an, K33) trong đó: 03 nhà chung cư đã đưa vào sử dụng; 03 nhà chung cư đã thành lập Ban quản trị. Đảng ủy, UBND phường thường

xuyên quan tâm, phối hợp với Chủ đầu tư, Ban quản lý và Ban quản trị các toà nhà chung cư nắm bắt tình hình cư dân, những bức xúc chính đáng để phối hợp giải quyết và thành lập tổ dân phố, Ban quản trị nhà chung cư kiện toàn hệ thống chính trị trong khu chung cư đi vào hoạt động ổn định.

2.3. Quản lý nhà văn hoá tổ dân phố:

- Năm 2020 UBND phường đã xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hóa tổ dân phố, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 tới thành viên Ban chỉ đạo phường, ban quản lý các Nhà văn hoá tổ dân phố, đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo phường, Ban chủ nhiệm trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, Ban quản lý nhà văn hóa tổ dân phố; Ban chủ nhiệm CLB văn nghệ, thể dục thể thao Nhà văn hóa tổ dân phố. Xây dựng phương án quản lý khai thác có hiệu các tài sản, trang thiết bị đã được đầu tư theo phương án hoạt động, ban hành các văn bản định hướng nội dung, thời gian hoạt động hội họp, cung cấp tài liệu cho các Nhà văn hoá tổ dân phố, đảm bảo chế độ họp các chi hội, đoàn thể.

- Ngay từ đầu năm các Nhà văn hoá TDP xây dựng phương án hoạt động và quản lý tài sản, trang thiết bị được đầu tư đều có hệ thống sổ sách theo dõi tài sản, sổ trực, kế hoạch hoạt động, lịch hoạt động cụ thể của các câu lạc bộ văn nghệ, TDTT, trung tâm VH-TDTT phường theo từng tháng, quý và các kỳ cuộc do phường tổ chức.

- Phối hợp rà soát, điều chỉnh hệ thống biểu mẫu sổ sách phục vụ công tác quản lý, khai thác Nhà văn hoá TDP, thực hiện phương án hoạt động Nhà văn hoá TDP sau sáp nhập, quản lý khai thác hiệu quả tài sản, trang thiết bị tại Nhà văn hoá TDP theo đúng Luật quản lý tài sản công.

2.4. Công tác giảm nghèo, cận nghèo

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo theo kế hoạch đã đề ra. Ngay từ đầu năm 2020, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường đã họp, phân tích rõ nguyên nhân, đặc điểm của từng hộ nghèo, cận nghèo. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo đã xây dựng phương án trợ giúp hỗ trợ cho từng hộ nghèo cụ thể. Kết quả, cuối năm 2020, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường đã hỗ trợ cho 8/8 hộ thoát nghèo. Đến nay trên địa bàn phường không còn hộ nghèo và chỉ còn 13 hộ cận nghèo.

2.5. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

- Đảng uỷ phường đã chủ động và kịp thời tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Đại hội lần thứ XIII của Đảng; học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy; Hội nghị thông tin thời sự Quý I, II/2021; Triển khai 03 Chương trình công tác của Quận uỷ.

- Chỉ đạo tổ chức thành công; Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ phường nhiệm kỳ 2021-2026 và Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi phường.

- Việc thực hiện Đề án 15-ĐA/QU của Quận uỷ Long Biên trên địa bàn phường đến nay đã hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đặt ra. Sau sắp xếp các vị trí công tác được tinh gọn hơn, giảm đầu mối trực thuộc; từ 38 TDP, xuống còn 26 TDP, như vậy thuận lợi hơn trong công tác quản lý của phường. Hiệu quả của việc sắp xếp còn được thể hiện: giảm được số người hoạt động không chuyên trách

TDP từ 113 người Xuống còn 61 người (giảm 52 người = 46%), theo đó cũng rút giảm được số kinh phí bình quân hàng tháng: Giảm từ 164.000.000đ/tháng xuống còn 106.000.000đ/tháng (mỗi tháng tiết kiệm 58.000.000đ/tháng), như vậy, đã tiết kiệm được chi phí ngân sách, mà thu nhập của cán bộ được tăng thêm.

- Việc thực hiện Chính quyền đô thị: Đảng ủy phường Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch thực hiện thi điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 01/7/2021; Xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan phường. Chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ XII, HĐND phường khóa III bầu Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021, quyết toán ngân sách phường năm 2020 theo quy định của luật. Tổng kết hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo hướng dẫn của HĐND quận đảm bảo tiến độ. Chỉ đạo bàn giao công việc sau khi thực hiện luân chuyển cán bộ đối với chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 kịp thời, ổn định tình hình đáp ứng công việc ngay sau khi bàn giao công việc.

- Về thực hiện chủ trương đưa đảng viên chi bộ cơ quan phường về sinh hoạt tại chi bộ TDP: Thực hiện chủ trương, Đảng ủy phường đã giới thiệu 31 đảng viên thuộc chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại chi bộ TDP. Sau một năm thực hiện chủ trương đưa đảng viên chi bộ cơ quan phường về sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố bước đầu đạt kết quả nhất định. Vai trò của đảng viên là lãnh đạo, quản lý được phát huy tốt, có trách nhiệm, chủ động phối hợp kịp thời với chi bộ tổ dân phố giải quyết những vấn đề nổi cộm. Việc giải thể chi bộ cơ quan phường về sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố không chỉ tinh gọn hệ thống tổ chức trong Đảng mà giúp chất lượng sinh hoạt ở chi bộ tổ dân phố được nâng lên.

- Rà soát các quy chế làm việc của Đảng ủy, phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4 cho 1.757 đảng viên; đối khớp danh sách đảng viên với 38 chi bộ. Rà soát, lập danh sách 2.145 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo quy định 213-QĐ/TW.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, công tác phát triển đảng viên năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021.

- Đảng ủy triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố “*Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển*”, kế hoạch thực hiện chủ đề năm của quận “*Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng*” và kế hoạch về phát động thi đua thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2021 tới Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường, các tổ dân phố, qua đó đã có 25 tập thể, 12 cá nhân đăng ký thi đua thực hiện 41 mô hình dân vận khéo năm 2021, trong đó: 11 Mô hình “Dân vận khéo” cấp quận, 30 mô hình “Dân vận khéo” cấp phường. Qua đánh giá các mô hình cấp quận đã có 10/11 mô hình có kết quả, trong đó 03 mô hình đã hoàn thành. Các mô hình đăng ký cấp phường cũng đã có kết quả, một số mô hình về vệ sinh môi trường tiếp tục được nhân rộng trong các tổ dân phố, các chi hội đoàn thể.

II. Kết quả thực hiện cuộc đối thoại định kỳ năm 2020 của phường

Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 05/10/2020 của Đảng ủy phường về việc tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể CT-XH và nhân dân trên địa bàn phường năm 2020.

Ngày 16/10/2020, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể CT-XH và nhân dân trên địa bàn phường Ngọc Thụy năm 2020.

Sau khi nghe Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ANQP và công tác xây dựng Đảng từ đầu năm 2020 đến nay. Kết quả thực hiện thông báo kết luận hội nghị đối thoại năm 2019. Hội nghị đã có 40 ý kiến, trong đó: 06 ý kiến của đại diện nhân dân đối thoại trực tiếp tại Hội nghị; 34 ý kiến bằng phiếu do MTTQ phường tổng hợp gửi trước cho chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đồng chí Phó BTĐU – Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu 37 ý kiến đối thoại, trong đó 06 ý kiến đối thoại trực tiếp tại hội nghị và 31 ý kiến bằng phiếu của nhân dân, đồng thời trao đổi, trả lời trực tiếp tại hội nghị một số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

Thay mặt chủ trì hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường phát biểu kết luận, giao cho Chủ tịch UBND phường báo cáo UBND quận 04 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận và Thành phố; xem xét, giải quyết và trả lời Nhân dân bằng văn bản 09 ý kiến thuộc thẩm quyền phường; Thường trực Đảng ủy phường xem xét trả lời bằng văn bản 03 ý kiến về công tác xây dựng Đảng.

Pường đã ban hành thông báo kết quả trả lời những ý kiến của nhân dân gửi về các tổ dân phố đảm bảo thời gian quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thông báo số 75-TB/QU ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy và kết quả tại cuộc đối thoại định kỳ năm 2020 của phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy báo cáo Ban dân vận Quận ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận, Văn phòng Quận ủy;
- Các đ/c Đảng ủy;
- BTVĐU- TTUBND phường;
- MTTQ, các đoàn thể CT-XH phường;
- Lưu.

TAM ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Thẩm Bá Phước

